

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน สวรส. ถือปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมีเจตจำนงด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และด้านคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม บริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและเป็นธรรม ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

1. การประชุมสัมมนาและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพุดติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โดยเมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้แทนผู้อำนวยการ นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพุดติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 ตลอดจนร่วมแสดงพลังสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตของชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมसानใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ในงานยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อ “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายอุทิศ บัวศรี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสามารถแยกแยะเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด คิดได้ อาย เป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อความทุจริต ไม่รับสินบน ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานที่เป็นรูปธรรมได้



2.2 การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ ชมรมพลพรรค สวรส. “HSRI CLUB”

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมค่านิยมองค์กร FIRST สานพลังสามัคคี อาสาทำดี สู้สังคมด้วยการบริจาคขวดน้ำพลาสติก

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 1) สามารถปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรม “พอเพียง” 2) มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของที่ใช้แล้ว 3) รู้จักการเป็นผู้ให้ที่มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม

จากการบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณสุข





ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมค่านิยมองค์กร FIRST สานพลังสามัคคี อาสา
ทำดี สู่สังคมด้วยการบริจาคขวดน้ำพลาสติก ของผู้ปฏิบัติงาน สรรส. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ภัตตาคาร
สาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข